

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
บทคัดย่อ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ABSTRACT	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
สารบัญ	๗
สารบัญตาราง	1
สารบัญภาพ	2
บทที่ 1 บทนำ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
วัตถุประสงค์ในการวิจัย	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ขอบเขตของการวิจัย	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
นิยามศัพท์	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
เอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ขอบเขตของการวิจัย	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
เครื่องมือที่ใช้และการเก็บรวบรวมข้อมูล	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
การวิเคราะห์ข้อมูล	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า

บทที่ 4 ผลการศึกษา	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ตอนที่ 1 บริบทการเกิดกลุ่มผลิตผ้าและแปรรูปผ้าฝ้ายข้อมสีธรรมชาติ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
กำหนดที่คั่นหน้า	
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ตอนที่ 3 ขั้นตอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าฝ้ายข้อมสีธรรมชาติ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
กำหนดที่คั่นหน้า	
ตอนที่ 4 การใช้ภูมิปัญญาในการผลิตผ้าฝ้ายทอมือ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ตอนที่ 5 ปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าและแนวทางแก้ไข	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ที่คั่นหน้า	
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
สรุป	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
อภิปรายผล	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ข้อเสนอแนะ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
เอกสารอ้างอิง	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ภาคผนวก	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
ประวัติผู้เขียน	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 รายชื่อกลุ่มทอผ้าและจำนวนสมาชิก	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
2 รายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
3 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามสถานภาพในกลุ่ม	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
4 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามเพศ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
5 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามอายุ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
6 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามสถานภาพสมรส	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
7 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามระดับการศึกษา	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
8 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามอาชีพหลัก	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
9 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามจำนวนสมาชิก	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
10 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามบทบาทในกระบวนการทอผ้า	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
11 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามรายได้จากการทอผ้า	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
12 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามแหล่งเงินทุนและสินเชื่อ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
13 จำนวนและร้อยละของสมาชิกที่ศึกษาแยกตามการรับข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตผ้าฝ้าย	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
14 จำนวนและร้อยละของสมาชิกกลุ่มที่ศึกษาแยกตามเหตุผลประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า

สารบัญภาพ

ภาพ	หน้า
1 การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับกลุ่มผู้ทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติในตำบลบ้านตาล	ผิดพลาด!
ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า	
2 ขั้นตอนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือในตำบลบ้านตาลเหนือ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
3 เส้นฝ้ายยืนสำหรับขึ้นเครื่องทูก	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
4 วัตถุดิบธรรมชาติที่นำมาย้อมผ้าฝ้ายผลมะเกลือ (บนซ้าย) เปลือกประดู่ (บนขวา) ดินแดง(ล่างซ้าย) ครั่ง (ล่างขวา)	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
5 หม้อต้มที่ใช้สำหรับการย้อมสีผ้าฝ้าย	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
6 เส้นฝ้ายที่ผ่านการกวัก โดยการกรอใส่กระป๋อง	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
7 การคันฝ้าย หรือ การจั่นฝ้าย	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
8 ฟืมสำหรับการตีบูก	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
9 การกางและการหีฮูก	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
10 การเตรียมเส้นฝ้ายพุ่ง การปั่นหลอด (ซ้าย) กระจวย (ขวา)	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
11 เส้นด้ายที่ผ่านการย้อมสีเปลือกไม้ธรรมชาติ	ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดที่คั่นหน้า
12 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตและแปรรูปผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติในตำบลบ้านตาล	ผิดพลาด! ไม่ได้ กำหนดที่คั่นหน้า